

ด่วนที่สุด

ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๕๐



สำนักเลขาธิการรัฐมนตรี
ข้อ. 1491
หนังสือ. 1211.ย. 2554
เวลา. 10.29
กระทรวงการทองเตียนและศึกษา

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี  
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๙ กันยายน ๒๕๕๔

เรื่อง การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการทองเตียนและกีฬา

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๖/ว ๑๒๔  
ลงวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือสำนักงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๐๔/๔๒๘  
ลงวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔

ตามที่ได้ยืนยันมติคณะรัฐมนตรี (๒๕ สิงหาคม ๒๕๕๔) เกี่ยวกับเรื่อง การกำหนด  
ปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มาเพื่อทราบ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงบประมาณได้เสนอเรื่อง การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ  
พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ไปเพื่อดำเนินการ ความละเอียดปรากฏตามสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วยนี้

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๖ กันยายน ๒๕๕๔ ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  
เสนอเพิ่มเติมว่า กรณีการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างใด ๆ ที่จะเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่าย  
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการ ส่วนราชการ  
หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจเจ้าของเรื่องสามารถดำเนินการเพื่อจะจัดซื้อจัดจ้างไว้ล่วงหน้าก่อนได้  
โดยต้องระบุเป็นเงื่อนไขไว้ให้ชัดเจนในการดำเนินการว่าจะมีการลงนามในสัญญาการจัดซื้อจัดจ้าง  
ต่อเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ มีผลบังคับใช้  
และได้รับอนุมัติเงินประจำงวดจากสำนักงบประมาณแล้ว ซึ่งคณะรัฐมนตรีพิจารณาแล้วลงมติรับทราบ  
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน  
ซึ่งนายกรัฐมนตรีได้อนุมัติแล้ว ตามที่สำนักงบประมาณเสนอ และที่ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ  
เสนอเพิ่มเติม

จึงเรียนยืนยันมาและขอได้โปรดแจ้งให้ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และหน่วยงานอื่นของรัฐ  
ในกำกับดูแลทราบและถือปฏิบัติต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอำพน กิตติอำพน)  
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

สำนักวิเคราะห์เรื่องเสนอคณะรัฐมนตรี

โทร. ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๓๓๒

โทรสาร ๐ ๒๒๘๐ ๙๐๖๔

[www.cabinet.thaigov.go.th](http://www.cabinet.thaigov.go.th) (nk54\_08\_18 : ๓๓๒)



# ด่วนที่สุด บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานประมาณ สำนักงานนายกรัฐมนตรี โทร. ๐.๒๒๗๓.๙๕๐๒  
ที่ นร.๐๗๐๔/ ๕๒๗ วันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๕๔  
เรื่อง การใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน

กราบเรียน นายกรัฐมนตรี

ด้วยเป็นที่คาดหมายว่า พระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะประกาศใช้บังคับไม่ทันในวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ และรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๑๖๖ บัญญัติให้ใช้กฎหมายว่าด้วยงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณปีก่อนนั้นไปพลางก่อน โดยพระราชบัญญัติวิธีการงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๐๒ มาตรา ๑๖ บัญญัติให้ใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีทีล่วงมาแล้วไปพลางก่อนได้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ผู้อำนวยการสำนักงานประมาณกำหนดโดยอนุมัตินายกรัฐมนตรี

สำนักงานประมาณจึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน เป็นระยะเวลา ๖ เดือน อันเป็นระยะเวลาที่คาดหมายได้ว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะประกาศใช้บังคับได้ทันรายละเอียดปรากฏตามร่างหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่แนบพร้อมนี้แล้ว เพื่อให้ส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ และรัฐวิสาหกิจ จ่ายเงินหรือก่อนนี้ผูกพันได้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ อันเป็นวันเริ่มต้นปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จนกว่าพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ จะประกาศใช้บังคับสาระสำคัญของหลักเกณฑ์และเงื่อนไข มีดังนี้

1. วงเงินงบประมาณที่อนุญาตให้ใช้จ่าย ได้แก่

- งบประมาณรายจ่ายของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของแต่ละแผนงานตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

- งบประมาณรายจ่ายงบกลาง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นกองทุนหรือเงินทุนหมุนเวียน ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของแต่ละรายการงบกลาง และรายการงบประมาณรายจ่ายสำหรับกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

- สำหรับส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่มีการรวมการโอนหรือการยุบในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ให้ใช้จ่ายได้ไม่เกินจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานที่สำนักงานประมาณกำหนดให้ในระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔

๒. กรณีที่มี ....

๒. กรณีที่มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินหรือก่อกำหนดหนี้ผูกพันเกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในข้อ ๑ สำนักงบประมาณมีอำนาจจัดสรรงบประมาณได้ตามความจำเป็นไม่เกินจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนงานของปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ เฉพาะกรณี ดังต่อไปนี้

- มีข้อผูกพันตามสัญญา
- ต้องดำเนินการตามข้อตกลงที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ
- มีความจำเป็นและเร่งด่วน ซึ่งหากไม่ดำเนินการจะเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน

๓. งบประมาณที่จัดสรรให้ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในข้อ ๑ และข้อ ๒ ดังกล่าวให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ซึ่งต้องหักออกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐและรัฐวิสาหกิจ รวมทั้งงบประมาณรายจ่ายงบกลางและงบประมาณรายจ่ายกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนเมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ ประกาศใช้บังคับแล้ว

๔. การบริหารงบประมาณตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขนี้ ให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติที่สำนักงบประมาณกำหนด

จึงกราบเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ไปพลางก่อน ตามที่เสนอ

(นางสาวลัลย์รัตน์ ศรีอรุณ)

ผู้อำนวยการสำนักงบประมาณ

สำเนาถูกต้อง

(นางรุ่งอรุณยานี กมุดรีรัมย์)

ที่ปรึกษาเลขาธิการนโยบายและแผนปฏิรูปประเทศ

ข้อมูลเปรียบเทียบหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณไปพลางก่อน

ระหว่างปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 และปีงบประมาณ พ.ศ. 2554

หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2549 ไปพลางก่อน	หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการใช้งบประมาณ ปี พ.ศ. 2554 ไปพลางก่อน
1. ปี พ.ศ. 2549 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 15 ตุลาคม 2549	1. ปี พ.ศ. 2554 กำหนดให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวันอาทิตย์ที่ 3 กรกฎาคม 2554
2. ให้จ่ายเงินหรือก่องหนี่ผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2549 (เมื่อได้รับการจัดสรร)	2. ให้จ่ายเงินหรือก่องหนี่ผูกพันตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2554 (เมื่อได้รับการจัดสรร)
3. กำหนดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จัดสรรงบประมาณได้ไม่เกินสามในสี่ของงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการตาม พรบ. งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2549 (9 เดือน)	3. กำหนดจัดสรรงบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานครและเมืองพัทยา จัดสรรงบประมาณได้ไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการตาม พรบ. งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2554 (6 เดือน)
4. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จัดสรรงบประมาณไม่เกินสามในสี่ของงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2549 (9 เดือน)	4. งบประมาณรายจ่ายงบกลาง และงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน จัดสรรงบประมาณไม่เกินกึ่งหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายแต่ละรายการตาม พรบ. งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2554 (6 เดือน)
5. ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่มีการรวม การโอนหรือการยุบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 ให้จัดสรรงบประมาณได้ไม่เกินจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงบประมาณที่	5. ส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่ หรือที่มีการรวม การโอนหรือการยุบในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 ให้จัดสรรงบประมาณได้ไม่เกินจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายแต่ละแผนงานที่สำนัก

<p>สำนักงบประมาณกำหนดให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2549</p>	<p>งบประมาณกำหนดให้ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554</p>
<p>6. กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้เกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนด ให้สำนักงบประมาณมีอำนาจจัดสรรงบประมาณได้ตามความจำเป็นเฉพาะกรณี เช่น มีข้อผูกพันตามสัญญา / ต้องดำเนินการตามข้อตกลงที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ / มีความจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งหากไม่ดำเนินการจะเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะต้องไม่เกินจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนงบประมาณ รายจ่ายงบกลาง หรือรายการงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนตาม พรบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2549 แล้วแต่กรณี</p>	<p>6. กรณีที่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร และเมืองพัทยา มีความจำเป็นต้องจ่ายเงินหรือก่อหนี้เกินกว่าหรือนอกเหนือไปจากที่กำหนด ให้สำนักงบประมาณมีอำนาจจัดสรรงบประมาณได้ตามความจำเป็นเฉพาะกรณี เช่น มีข้อผูกพันตามสัญญา / ต้องดำเนินการตามข้อตกลงที่รัฐบาลทำไว้กับรัฐบาลต่างประเทศ สถาบันการเงินระหว่างประเทศ หรือองค์การระหว่างประเทศ / มีความจำเป็นและเร่งด่วนซึ่งหากไม่ดำเนินการจะเสียหายต่อการบริหารราชการแผ่นดิน การจัดสรรงบประมาณดังกล่าวจะต้องไม่เกินจำนวนเงินงบประมาณรายจ่ายตามแผนงาน รายการงบประมาณรายจ่าย งบกลาง หรือรายการงบประมาณรายจ่ายเพื่อเป็นกองทุนและเงินทุนหมุนเวียนตาม พรบ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี</p>
<p>7. การบริหารงบประมาณนอกเหนือไปจากที่กำหนดไว้ในหลักเกณฑ์และเงื่อนไข ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยวิธีการงบประมาณและระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณที่เกี่ยวข้อง</p>	<p>7. การจัดสรรงบประมาณดังกล่าว ให้จัดสรรได้เฉพาะแผนงาน และรายการตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 หรือแผนงานที่สำนักงบประมาณได้กำหนดให้สำหรับส่วนราชการหรือรัฐวิสาหกิจที่จัดตั้งขึ้นใหม่หรือที่มีการรวม การโอน หรือการยุบ ตามบทบัญญัติของกฎหมายให้โอนงบประมาณรายจ่ายในปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 แล้วแต่กรณี</p>
<p>8. เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ งบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการ</p>	<p>8. เมื่อพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 มีผลใช้บังคับ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไข คือ งบประมาณรายจ่ายสำหรับส่วนราชการ</p>

<p>รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ที่สำนักงบประมาณ ได้จัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์ใด ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของส่วนราชการ</p> <p>รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา ซึ่งต้องหักออกจากงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 แผนงานเดียวกัน แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน หรือแผนงานอื่นใดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ของหน่วยงานนั้น</p>	<p>รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และ สภาอากาศไทย ที่สำนักงบประมาณ ได้จัดสรรเพื่อวัตถุประสงค์ใด ให้ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งของ</p> <p>งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา และสภาอากาศไทย ซึ่งต้องหักออกจาก</p> <p>งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 แผนงานเดียวกัน แผนงานที่มีวัตถุประสงค์เดียวกัน หรือแผนงานอื่นใดที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ</p> <p>งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ของหน่วยงานนั้น หรือหน่วยงานอื่นที่ได้รับจัดสรรงบประมาณ</p>
---	---